

'เฉลิมชัย'เรตติ้งทะยาน โพลชี้ปชช.ปลื้มผลงาน 'พิพัฒน์'ถกรับเงินเที่ยว

'พิพัฒน์'เตรียมถกคมนาคม-สธ.รับเงินเปิด ปท. ชงฉีดวัคซีนโควิด-19 ฟรีทุกชาติเที่ยวไทย ธ.ก.ส.ออกเงินฝากออมทรัพย์เสนอให้ดอกเบี้ยล่วงหน้า (อ่านต่อหน้า 15)

ต่อจากหน้า 1

เฉลิมชัย

'พิพัฒน์'เตรียมถกรับทัวร์จีน

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ในวันที่ 5 มกราคม จะมีการประชุมร่วม 3 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กระทรวงคมนาคม และกระทรวงการท่องเที่ยวฯ เพื่อกำหนดมาตรการรองรับนักท่องเที่ยวจีน หลังการเปิดประเทศ ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2566 เป็นต้นไป โดยในส่วนกระทรวงการท่องเที่ยวฯ จะเสนอต่อที่ประชุมเรื่องการจัดวัคซีนเข็มกระตุ้นป้องกันโควิด-19 ฟรีแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติทุกคนและทุกชาติที่ประสงค์ขอรับวัคซีน โดยจะหารือกับ สธ.ว่า มีจำนวนวัคซีนเหลือมากน้อยเท่าใด

"วัคซีนตอนนี้มีราคาหลักร้อยเท่านั้น หากฉีดให้นักท่องเที่ยวฟรี เราจะแลกกับการมีรายได้จากการท่องเที่ยวเข้ามาเพิ่มขึ้น เพราะเมื่อฉีดวัคซีนครั้งนี้แล้ว ในอีก 3-5 เดือนข้างหน้า นักท่องเที่ยวจีนก็จะกลับมาฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นในไทยอีกครั้งหนึ่ง โดยมองว่า เมื่อนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวบ้านเรา เราต้องดูแลเขา" นายพิพัฒน์กล่าว

นายพิพัฒน์กล่าวว่า สำหรับความคืบหน้าเรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวประเทศไทยจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ ทางกระทรวงการท่องเที่ยวฯ ยืนยันเดินทางจัด

เก็บ โดยในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ท.ท.ช.) วันที่ 24 มกราคม จะเสนอผลสรุปการศึกษาการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวทางบก หลังต้องไปศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเดินทางข้ามชายแดน เมื่อได้รับการเห็นชอบจาก ท.ท.ช. จะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 หาก ครม.อนุมัติ คาดมีผลเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2566 เป็นต้นไป

เล็งเรือโครงสร้างภาษีเครื่องยนต์

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า การจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2566 (เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2565) หากไม่รวมการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันถือว่าสูงกว่าเป้าหมายการจัดเก็บงบประมาณ 9.8% และสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันปีที่แล้ว 15% ส่วนถาวรภาษีน้ำมันเข้าไปด้วย จะดึงให้รายได้จัดเก็บภาษีต่ำกว่าเป้า 53% ซึ่งภาษีน้ำมันเป็นรายได้ตัวเดียวที่จัดเก็บได้ต่ำ เนื่องจากมาตรการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล ทำให้เสียรายได้ เดือนละ 1.9-2 หมื่นล้านบาท ขณะที่เป้าหมายการจัดเก็บรายได้ทั้งปีงบประมาณ 2566 ของสรรพสามิตอยู่ที่ 5.67 แสนล้านบาท

นายเอกนิติกล่าวว่า ปัจจุบันมีเครื่องยนต์ประเภทใหม่ คือ เครื่องดีเซลแอลกอฮอล์ หรือ เบียร์ 0% ซึ่งปัจจุบันใช้อัตราภาษีหมวดเครื่องดีเซล ดังนั้น กรมจึงได้ศึกษาอัตราภาษีของเบียร์

0% และจัดหมวดหมู่ใหม่ ไม่ใช่หมวดหมู่ของเครื่องดื่ม และยังไม่สามารถระบุได้ว่าจะถูกเก็บภาษีเพิ่มขึ้นหรือลดลง

ธ.ก.ส.ออกเงินฝากให้ดับ.ล่วงหน้า

นายศรัทธา อินทรพรหม ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า ธ.ก.ส.ได้เปิดตัวเงินฝากออมทรัพย์เงินฝากดอกเบี้ยทันทีรายปีใหม่ เพื่อสนับสนุนทางเลือกการออมเงินให้แก่ลูกค้าและประชาชนทั่วไปที่สามารถนำดอกเบี้ยล่วงหน้าไปใช้จ่ายได้ทันที โดยเงื่อนไขการฝากต้องเป็นบุคคลที่มีอายุ 7 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีถิ่นที่อยู่ในประเทศ สามารถเปิดได้ 1 บัญชี/ราย และเป็นบัญชีเจ้าของคนเดียวเท่านั้น โดยรับฝากขั้นต่ำครั้งละ 100,000 บาทขึ้นไป สูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อราย อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.25 ต่อปี ระยะเวลาฝากเงิน 11 เดือน โดยผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยล่วงหน้าทันที ณ วันที่ฝาก และยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากสำหรับบุคคลธรรมดา เงินฝากครบกำหนดธนาคารจะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ต่อไป

บขส.ตัวเที่ยวไปหมดเกลี้ยง

นายสัญญาลักษณ์ ปัญวัฒน์ลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ บขส.ได้เตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชนที่คาดว่าจะเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวด้วยรถโดยสารสาธารณะเพิ่มขึ้นจากเทศกาลปีใหม่ 2565 ประมาณ 5% โดยในเที่ยวไประหว่างวันที่ 28-29 ธันวาคม 2565 คาดว่าจะมีผู้ใช้บริการประมาณวันละ 50,000-55,000 คน ใช้รถโดยสาร ได้แก่ รถ บขส. รถร่วมรถตู้ ประมาณวันละ 3,500 เที่ยว ส่วนเที่ยวกลับระหว่างวันที่ 2-3 มกราคม 2566 คาดว่ามีผู้ใช้บริการประมาณวันละ 53,000 คน ใช้รถโดยสารประมาณ 3,300 เที่ยว

นายสัญญาลักษณ์กล่าวอีกว่า ขณะนี้ยอดจองตั๋วล่วงหน้าเดินทางในวันที่ 28-29 ธันวาคมของ บขส.เต็มหมดแล้ว โดย บขส.ได้จัดรถโดยสารไม่ประจำทางมาเสริมเที่ยววิ่ง

ประมาณ 600 คัน มันใจว่าจะมีรถโดยสารเพียงพอรองรับการเดินทางของประชาชนได้อย่างแน่นอน

“ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ ขอให้ใช้บริการเพื่อเวลาเดินทางมาขึ้นรถโดยสารที่สถานีขนส่งฯ ก่อนเวลารถออกอย่างน้อย 2-3 ชั่วโมง และขอให้ซื้อตั๋วที่ช่องจำหน่ายตั๋วเท่านั้น เพื่อป้องกันการหลอกลวงจากกลุ่มมิจฉาชีพ และขอความร่วมมือผู้โดยสารสแกนกระเป๋า สัมภาระ ตรวจวัดอุณหภูมิ บริเวณทางเข้า สถานีขนส่ง สวมหน้ากากอนามัย เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วย” นายสัญญาศักดิ์กล่าว

ขสมก.จัดแผนเดินทางปีใหม่

นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรรณกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กล่าวว่า ขสมก.ได้จัดแผนการเดินทาง โดยสารรองรับการเดินทางของประชาชน ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2565-4 มกราคม 2566 ประกอบด้วย 1.ในเส้นทางปกติ จัดรถออกวิ่งเฉลี่ยวันละ 2,744 คัน จำนวน 16,725 เที่ยว 2.จัดเดินรถแอร์พอร์ตบัส เชื่อมต่อท่าอากาศยาน จำนวน 5 เส้นทาง เฉลี่ยวันละ 46 คัน 3.จัดเดินรถเชื่อมต่อสถานีขนส่งกรุงเทพ จำนวน 5 สถานี รวม 35 เส้นทาง

4.จัดเดินรถโดยสารธรรมดา (เฉพาะกิจ) ให้บริการฟรี จำนวน 3 เส้นทาง เพื่อส่งประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และวัดอรุณราชวราราม ในวันที่ 31 ธันวาคม ตั้งแต่เวลา 00.00 น. ถึงเวลา 02.00 น. ของวันที่ 1 มกราคม 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 4.1 วัดอรุณราชวราราม-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ จำนวน 3 คัน 4.2 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ จำนวน 3 คัน และ 4.3 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม-ฝั่งตรงข้ามห้างสรรพสินค้าพาด้าปิ่นเกล้า จำนวน 2 คัน และ 5.จัดเดินรถโดยสารช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566 ในเขตกรุงเทพฯ ช่วงคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยขยายเวลาเดินทางในเส้นทางที่ผ่านสถานีที่จัดงานเคาต์ดาวน์ ที่สำคัญๆ อาทิ สยามพารากอน ไอคอนสยาม เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟรอนท์ สามย่านมิตรทาวน์ และวัดที่จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีจำนวน 2 วัด ได้แก่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และวัดอรุณราชวราราม ถึงเวลา 02.00 น. ของวันที่ 1 มกราคม 2566

ตร.เปิดศูนย์ลดอุบัติเหตุ

ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร., พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร., พล.ต.ท.อนา ชูวงศ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผู้ช่วย ผบ.ตร. และ พล.ต.ท.วิระ จิรวีระ รอง จตช. และผู้บังคับบัญชาของศูนย์บริหารงานจราจร (ศจร.ตร.) แถลงเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 เพื่อกำกับดูแลและสั่งการในการอำนวยความสะดวกและแก้ไขสถานการณ์อุบัติเหตุ ในช่วง 7 วันควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565-4 มกราคม 2566

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ได้สั่งเตรียมความพร้อมกำลังพลกว่า 50,000 นาย เพื่ออำนวยความสะดวกการจราจร และดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนา รวมถึงการป้องปรามไม่ให้มีการฝ่าฝืนกฎหมายจราจร ด้วยการบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดอุบัติเหตุ โดยจะปฏิบัติงานตลอดช่วงเทศกาลไม่มีวันหยุด

จราจรขาเข้าโคราชเริ่มแน่น

ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการเดินทางท่องเที่ยวและกลับภูมิลำเนาของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยถนนสายหลักที่ประชาชนใช้สัญจรเริ่มมีปริมาณรถค่อนข้างหนาแน่นตั้งแต่ช่วงเช้า โดยที่ถนนสาย 304 ขาเข้า จ.นครราชสีมา มีประชาชนจากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดินทางกลับภูมิลำเนาพื้นที่ภาคอีสาน จนทำให้ถนนสาย 304 บริเวณ ต.ไชยมงคล อ.เมืองนครราชสีมา มีรถติดสะสมเป็นบางช่วง โดยเฉพาะบริเวณโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 290 กับทางหลวงหมายเลข 304 ซึ่งยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ขณะเดียวกันการสภาพการจราจรตรงบริเวณสี่แยก อ.โชคชัย ค่อนข้างหนาแน่น เนื่องจากเป็นทางแยกใหญ่และเป็นจุดตัดของทางหลวงหมายเลข 224 นครราชสีมา-โชคชัย กับทางหลวงหมายเลข 24

ด้านสภาพจราจรฝั่งขาเข้า จ.นครราชสีมา หน้าโรงปูนสี่แยกที่สี่แยกเนื่องจากไปถึงเขาจันทร์ ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ยาวมาถึง ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา มีรถสัญจรเต็มทุกช่องจราจร แขวงทางหลวงต้องเปิดช่องทางพิเศษในช่วง กม.86 ไปถึง

กม.90 รวมระยะทาง 4 กิโลเมตร

เร่งคืนพื้นผิวจราจรมิตรภาพ

นายชิตพล เหล่าอัน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 กล่าวว่า แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ได้สั่งการให้ผู้รับเหมาที่ก่อสร้างถนนมิตรภาพ และถนนสายรองเร่งจัดการเครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องจักรต่างๆ ออกจากพื้นผิวจราจรทั้งหมด ร้อยเปอร์เซ็นต์ภายในวันที่ 29 ธันวาคม ขณะนี้ได้คืนพื้นผิวจราจรบนถนนมิตรภาพไปแล้วกว่า 90% ยังคงเหลือเพียงบางจุด เช่น ถนนทางหลวงหมายเลข 2090 เข้า อ.ปากช่อง ส่วนถนนมิตรภาพมี 3 จุด ได้แก่ บริเวณ กม.ที่ 83 อ.ปากช่อง, บริเวณ กม.ที่ 113 ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน และบริเวณหน้าเขตอุตสาหกรรมนวนคร ต.นากลาง อ.สูงเนิน

ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารนครราชสีมา แห่งที่ 2 นายรังสฤษฎ์ วรสิทธิ์ ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา ประชุมเตรียมความพร้อมให้บริการประชาชน และลงพื้นที่ปฏิบัติงานตรวจสอบระบบห้ามล้อ ยาง ก๊าซเชื้อเพลิง อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย และจุดตรวจความพร้อมสภาพรถโดยสารสาธารณะและผู้ขับรถ (Checking Point) รวมทั้งมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

นายรังสฤษฎ์กล่าวว่า ปีนี้อาศัยความร่วมมือและเน้นย้ำมาตรการความปลอดภัยกับผู้ประกอบการเดินรถทุกรายปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และได้เพิ่มจำนวนรถโดยสารจากเดิม 80 เที่ยว เป็น 100 เที่ยวต่อวัน ให้ผู้ประกอบการนำรถโดยสารไม่ประจำทาง (รถทะเบียน 30) มาจัดเสริมในเส้นทางต่างๆ ในกรณีรถไม่เพียงพอ

'ศักดิ์สยาม'เปิดทางหลวงM6วังพรี

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจสภาพการจราจรเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ณ จุดอำนวยความสะดวกประชาชนเทศบาล ถนนมิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา โดยให้สัมภาษณ์ว่า ได้มอบหมายให้กรมทางหลวง (ทล.) อำนวยความสะดวกด้านการจราจร โดยเปิดให้บริการฟรีชั่วคราวทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 (M 6) ช่วง อ.ปากช่อง-สีคิ้ว-ขามทะเลสอ ระยะทางประมาณ 64 กิโลเมตร ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2565-4 มกราคม

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 29 ธันวาคม 2565

ปีที่: 45

ฉบับที่: 16363

หน้า: 1 (กลางขวา), 15

Col.Inch: 112.51 Ad Value: 135,012

PRValue (x3): 405,036

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'เฉลิมชัย' เรตติ้งทะยานโพลชี้ปชช.ปลื้มผลงาน'พิพัฒน์' ถกรับเงินเที่ยว

2566 โดยจัดการจราจรแบบเดินรถทางเดียว ในวันที่ 29-31 ธันวาคม เดินทางขาออก และ วันที่ 1-4 มกราคม 2566 เดินทางขาเข้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางสู่ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายศักดิ์สยามกล่าวว่า ทั้งนี้ ได้มีข้อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้ 1.มอบหมาย ทล.เตรียมเปิดช่องทางพิเศษเพื่อระบายรถตลอดเส้นทาง และ 2.มอบหมายกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) กำชับผู้ประกอบการรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่ไม่มีความจำเป็นจริงในช่วงเทศกาลปีใหม่

สายเอเชียจราจรชะลอตัว

จ.พระนครศรีอยุธยา ผู้สื่อข่าวรายงานสภาพการจราจรบนถนนสายเอเชียช่วงผ่านจ.พระนครศรีอยุธยา มุ่งหน้าสู่จังหวัดทางภาคเหนือช่วงหลักกิโลเมตรที่ 12 ต.บ้านหว่า อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่ช่วงเช้าปริมาณรถยนต์เพิ่มมากขึ้น มีการชะลอตัวในบางช่วงในจุดที่เป็นสะพานกลับรถ และช่วงเบี่ยงเข้าถนนสาย 356 เลี้ยวเมืองอยุธยา-สุพรรณบุรี ช่วงหลักกิโลเมตรที่ 14 ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน และชะลอตัวช่วงต่างระดับอยุธยา กม.ที่ 18 รถชะลอตัวเพื่อเลี้ยวเข้า จ.พระนครศรีอยุธยา